



บริษัท สีไดโน จำกัด
Dyno Paints Limited



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 5
ในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
และความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)

รายละเอียดบริษัท

บริษัท สีไดโน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยคุณชิต อัครวิระธรรม แต่เดิมบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคารและสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ต่อมาทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของโลก อีกหลายแห่งให้เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทสีอุตสาหกรรม และสีพิเศษต่าง ๆ อีกหลายประเภท จนทำให้ในปัจจุบันบริษัท สีไดโน สามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้าได้ในระดับมาตรฐานเดียวกับที่จำหน่ายในประเทศชั้นนำทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการทุ่มเท และให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีที่กระทำการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสินค้าคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ เช่น RUST-OLEUM จาก USA และ DENSO จาก UK เป็นต้น

ความโดดเด่น

บริษัทฯ มีความโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) โดยเน้นที่การผลิตเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ผลิตสินค้าราคาถูกที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่ควรจะเป็นออกสู่ท้องตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า โดยมีกลไกที่ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทั้งด้านเทคนิคและบริการหลังการขายที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยังมีความโดดเด่นในมิติการมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) จากการมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี โดยนำระบบ SAP เข้ามาบริหารจัดการทั้งในด้านการเงิน การตลาด กระบวนการผลิตและการจัดการ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้รวดเร็ว ตรวจสอบได้ง่าย อัตราการสูญเสียต่ำ ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าและสร้างระบบฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่หลากหลาย จนมีอัตราการเติบโตของยอดขายต่อเนื่องตลอดมา

นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในมิติความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) บริษัทฯ มีผลงานโดยรวมโดดเด่นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยบริษัทฯ ให้ออกาสพนักงานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ปัญหา มีความเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ทั้งในด้านสวัสดิการและการฝึกอบรม ทำให้บริษัทมีเสถียรภาพทางด้านบุคลากรที่ดีเยี่ยม